

ฉบับที่ 08/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนทรงตัว โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัว ส่วนการใช้จ่ายสินค้าคงทนยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อยจากผลของฐานสูงที่มีการเร่งขออนุญาตก่อสร้างในปีก่อน สำหรับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากผู้มีงานทำภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสำคัญ ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัว จากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังซื้อโดยรวมไม่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งจากการทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และมาตรการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์และตัวแทนจำหน่าย สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัว ตามรายได้บริการหมวดที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 59.1 สูงกว่าระยะเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ขยายตัว ตามการเพิ่มเที่ยวบินพิเศษในช่วงเทศกาล

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและเครื่องจักรกลอื่น ๆ ขณะที่พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลง ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับดีขึ้น สำหรับการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและคลังเก็บสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำขยายตัวตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมวดค่าตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหมวดงบรายจ่ายอื่นของงบกลาง ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวตามหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและงบกลาง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมพัฒนาที่ดิน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง จากด้านผลผลิตเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยโรงงานที่ขยายตัวมาก ตามการขยายพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย สำหรับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ตามราคามันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ด้านราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิขยายตัว จากความต้องการของผู้ส่งออกเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ กอปรกับสต็อกในประเทศลดลง สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยโรงงาน ข้าวเปลือกเหนียวและยางพารา หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตน้ำตาลโดยรวมที่ยังขยายตัวสูง จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออก ขณะที่การผลิตเครื่องตีมีแอลกอฮอล์หดตัว หลังจากที่เร่งผลิตเพื่อสต็อกสินค้าในเดือนที่ผ่านมา ด้านการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวตามการนำเข้า โดยการนำเข้าจากเวียดนามเร่งตัวจากอุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่ การนำเข้าจากจีนตอนใต้ขยายตัวในเกณฑ์ดีจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าจาก สปป. ลาว ขยายตัวจากไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทองแดง ปูนซีเมนต์ และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ขณะที่การนำเข้าจากกัมพูชาลดลงจากมันเส้นเป็นสำคัญ ส่วนการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงตามรถยนต์/อุปกรณ์ สุกกร และเครื่องปรับอากาศ การส่งออกไปเวียดนามลดลงตามเครื่องทำลมเย็น/พัดลมไอเย็น เครื่องตีประเภทไวน์/เครื่องตีชูกำลัง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกไปจีนตอนใต้ชะลอตัวลงตามวงจรพิมพ์และผลไม้ ขณะที่การส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากเครื่องตีประเภทชาเขียว/น้ำผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.98 สูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน โดยผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมีนาคม 2561 ยังคงขยายตัวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินโอนของภาครัฐกิจ ขณะที่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากการบริหารจัดการต้นทุนเงินฝาก โดยการทยอยลดสัดส่วนเงินฝากที่มีต้นทุนสูง ทำให้ผู้ฝากเงินบางส่วนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yields) ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวต่อเนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านหนี้ครัวเรือนและคุณภาพสินเชื่อยังเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งการขยายตัวของสินเชื่อ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546

E-mail: WatcharR@bot.or.th

ChotipaK@bot.or.th